

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 28 กรกฎาคม 2559

เรื่อง

1. คอลัมน์ ทันประเด็น: ไทยเตรียมประชุม ความมั่นคงอาหารเอเปกที่เปรู ก.ย.
2. ภาพข่าว: สัมมนา
3. ก๊อกรูปเรียกคืนสปก.เปลี่ยนมือ
4. ภาพข่าว: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ: ประธานพิธีเปิด
5. โคราชเร่งยกระดับชั้นสหกรณ์ตั้งเป้าต้น27สหกรณ์เข้มแข็ง
6. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ
7. ชวนคนเมืองอยู่คู่ป่าในงานสีเขียว
8. คอลัมน์ ย่อยโลกเศรษฐกิจ: งานเทคโนโลยีเครื่องจักรการเกษตร
9. การยางฯเครียด2เต็งธ.ก.ส.ทวง1.2หมื่นล.ซีพีรอลุ้นผลศาลฎีกา
10. 90%รายได้ต่ำกว่าแสนแปด เร่งพัฒนา Smart Farmer
11. จีนออกระเบียบใหม่คุมเข้มนำเข้ามันสำปะหลัง

หนังสือพิมพ์

- ผู้จัดการรายวัน
ไทยโพสต์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
สยามรัฐ
บ้านเมือง
คมชัดลึก
คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์



ทันประเด็น

ไทยเตรียมประชุม ความมั่นคงอาหารเอเปกที่เปรู ก.ย.

นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปก (The APEC Food Security Ministerial Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาชิกเอเปกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างกันภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีกำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อปี 2553 ณ เมืองนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ในปี 2555 ณ เมืองคาซัน ประเทศรัสเซีย และครั้งที่ 3 ในปี 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับปี 2559 การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร มีกำหนดจะจัดขึ้นที่เมืองเพียวรา (PIURA) ประเทศเปรู ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 โดยหัวข้อหลักของการประชุม คือ "การส่งเสริมตลาดในภูมิภาค" ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในประเด็นสำคัญหลักของเอเปก โดยจะมีการหารือและดำเนินการใน 4 ประเด็น ได้แก่ ความยั่งยืน การเข้าถึงตลาด การลงทุน และโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดอาหาร ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะบรรจุไว้ในปฏิญญาความมั่นคงเอเปก ที่รัฐมนตรีเอเปกให้การรับรองในการประชุมดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ สศก. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการประชุมดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็นที่จะหารือร่วมกัน ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปกในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ไทยจะได้ร่วมหารือในการกำหนดนโยบายของเอเปก และผลักดันนโยบายด้านความมั่นคงอาหารของไทย ตลอดจนเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นแนวทางส่งเสริมความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป



ก๊อกลงเรียกคืนสปก.เปลี่ยนมือ



สวนส้ม : สวนส้มธนาธร ของบริษัท เชียงใหม่ธนาธร ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 855-2-70 ไร่ ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ระบุว่า บุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. โดยสวนส้มดังกล่าวเป็นพื้นที่ 1 ใน 4 แปลง ที่มีการบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไปใน จ.เชียงใหม่ - ภาพ : www.tntorchard.com

โพสต์ทูเดย์ -เลขานุการ ส.ป.ก.ลุยยกสองร่าง ดันร่าง พ.ร.บ.ยึดคืนที่ ส.ป.ก.ต่ำกว่า 500 ไร่ ถือครองมิชอบ และที่มีการเปลี่ยนมือ

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้ว ยังอยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าทางกฤษฎีกาจะส่งร่าง พ.ร.บ.ที่ปรับปรุง ถ้อยคำแล้วมาให้ ครม.พิจารณาเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ หากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะทำให้สำนักงาน ส.ป.ก.มีอำนาจในการตรวจสอบ และกำหนดพื้นที่ ส.ป.ก.เป้าหมายที่ยังไม่มีการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 เพื่อเรียกคืนพื้นที่จากผู้ครอบครองโดยมิชอบ ไม่ว่าที่ดิน ส.ป.ก.นั้น จะมีขนาดกี่ไร่ก็ตาม โดยจะมีวิธีการดำเนินการลักษณะเดียวกับการใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 39/2559 คือ ให้มาแสดงตัว และหากไม่มีเอกสารสิทธิที่เหนือกว่าที่ดิน ส.ป.ก.จะให้ฝ่ายความมั่นคงและทหารเข้ายึดคืน

“ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้บัญญัติในมาตรา 3 ให้สำนักงาน ส.ป.ก.มีอำนาจกำหนดพื้นที่เป้าหมาย และใช้รูปแบบการประกาศเขต เหมือนกับการใช้มาตรา 44 เรียกให้บุคคลมาแสดงตัวในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าที่ดินแห่ง

นั้นจะมีใครก็ตาม” นายสรเสริญ กล่าว
นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว
ยังกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา
การถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ในระยะยาว ควบคู่
ไปกับ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ ที่ดิน
ส.ป.ก.ที่มีการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01
แล้ว แต่มีการเปลี่ยนมือและปิดตัวตน
ของผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยมิชอบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(คปก.) สามารถสั่งให้ผู้ครอบครองที่ได้
สิทธิรายแรกคืนสิทธิลง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่
ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.มือที่สองหรือมือที่
สามที่ได้ที่ดิน ส.ป.ก.มาไม่มีสิทธิครอบ
ครองและต้องออกจากพื้นที่ทันที

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมว.เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ร่าง
พ.ร.บ.ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาคารครอบ
ครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินฯ น่าจะผ่าน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และมีผล
บังคับใช้ในปีนี้

นายรัฐมนตรี บอกแล้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
อุดรดิตถ์ กล่าวถึงการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.บริเวณ
บึงกะโล่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือ
ต.ป่าเซ่า ต.คิ่งตะเกา และ ต.หาดกรวด
อ.เมืองอุดรดิตถ์ ว่า ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อติดประกาศให้ผู้ครอง
พื้นที่มาแสดงตัวพร้อมเอกสารสิทธิ เช่น
โฉนดตราจอง น.ส.3 ส.ค.1 มาแสดง หาก
ไม่มีจะให้ทหารยึดพื้นที่คืน ^{๑๗}

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 28 กรกฎาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4619

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 13.61

Ad Value: 12,249

PRValue (x3): 36,747

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ: ประธานพิธีเปิด

แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ



ประธานพิธีเปิด...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-
Map โดยคัดเลือกพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุทัยธานี พร้อมเปิดตัวจังหวัด
ชัยภูมิเป็นจังหวัดต้นแบบสำหรับการดำเนินงาน

โคราชเร่งยกระดับชั้นสหกรณ์ตั้งเป้าต้น27สหกรณ์เข้มแข็ง

นครราชสีมา : นายบุญเสริม ไกรลีนธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 13,14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งการยกระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อให้สามารถยกระดับชั้นสหกรณ์ไปสู่ชั้นที่สูงขึ้น ณ โรงแรมสบายไฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพและบทบาทในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร โดยมุ่งหวังให้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2560 ซึ่งพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดระดับสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ติดตามเร่งรัด ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจแก่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานบริการแก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ และถูกต้องตามกฎหมาย เร่งรัดการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

นายอมรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมายในการยกระดับชั้นสหกรณ์ จากชั้นที่ 3 ไปสู่ชั้นที่ 2 จำนวน 5 แห่ง และยกระดับชั้นสหกรณ์จากชั้นที่ 2 ไปสู่ชั้นที่ 1 จำนวน 22 แห่ง

แวดวง ทรัพย์สินทางปัญญา

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559... ● **ข่าวแรก...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดล้อม** เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559)
พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานในกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดล้อม
โดย **นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง ดำรงไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมป่า
ไม้** เข้าร่วมและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ณ สวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร... ● **เรื่อง
ดี...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการ
ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map โดยคัดเลือกพื้นที่นำร่อง
3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุทัยธานี พร้อมเปิดตัวจังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดต้นแบบสำหรับการดำเนิน
งาน และเยี่ยมชมนิทรรศการการปรับเปลี่ยนกิจกรรม การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม จากนั้นเยี่ยมชมฟาร์มของ
นายสำฤทธิ์ ยนต์ชัย เกษตรกรต้นแบบด้านการเลี้ยงกระบือ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ และบันทึกเทปรายการเดิน
หน้าประเทศไทย ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง 3 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 18.00 น... ● **นาย
ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช** กล่าวว่า สืบเนื่องจากอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะชุมพรได้ตรวจยึดพื้นที่คืนจากบริษัทเอกชน ที่บุกรุกพื้นที่จำนวน 2,703.55 ไร่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2559 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการปลูกป่าชายเลนจะส่งผลให้ระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่งเป็นไปอย่างสมดุล... ● **นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เชิญ
ชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ มาประกวดไอเดีย ในโครงการประกวดออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์นมโรงเรียน "School Milk Art Contest 2016" ภายใต้หัวข้อที่ให้เลือก 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) คำนิยม
12 ประการ 2) ประชาคมอาเซียน (Asian Community) 3) เกษตรกรและฟาร์มโคนม 4) นักเรียนแข็งแรง
และมีความสุข และ 5) เปิดกว้างให้นำเสนอได้อย่างอิสระ ซึ่งรางวัลทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่
ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี... ● **สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก** นำโดย **นายสุบรรณ จำปา
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก** พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ของสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
ของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมของสหกรณ์ นิคมวังทอง จำกัด อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก... ● **กรมอุทยานฯ
แจกจ่ายนิต** กว่า 1 แสนแผ่นปลุกเสกโดยพระคณาจารย์ดัง เข้ม ขลัง **ท่านเจ้าคุณธวัช วัดไตรมิตร** เพื่อแจก
จ่ายเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจขณะออกปฏิบัติ
หน้าที่จับกุมผู้มีอิทธิพล ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ไม้พะยูง-ไม้ชิงชัน-ประดู่-สัก มากที่สุด ภาคเหนือ ภาคอีสาน
พร้อมกับปรับปรุงรูปแบบการทำงานใหม่, **นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ** กล่าวว่า การทำงาน
แบบเดิมๆ คงใช้ไม่ได้ต่อสถานการณ์ เช่น การเข้าออกทางเดิม คงทำไม่ได้ต่อไป อาจต้องนอนในพื้นที่หรือลัด
เลาะเดินทางอื่น ต้องทำงานเชิงรุก ป้องกันตัดไม้ให้ได้, ยังไม่ไปถึงไหน เกาะหลีเป๊ะ อาดังรีลอร์ฟ จ.สตูล เป็น
แหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทยซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับรัฐปีละหลายร้อยล้าน ซึ่งขณะนี้มีปัญหา
การบุกรุกสร้างรีสอร์ทเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก ทั้งที่สิ้นสุด
คำสั่งศาลแล้วแต่ต้องรื้อถอนแต่ทางผู้ประกอบการก็ยังขมวดผ่อนการรื้อถอน ประเวศเวลาหลายเดือนแล้ว ก็
ยังไม่ดำเนินการรื้อถอนไปมากซักเท่าไรไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใด ว่ากันว่าหัวหน้าหมู่เกาะตระเวนอื่นๆ ไม่ทำ
อะไรจนเพื่อนข้าราชการด้วยกันเอือมระอาแล้วๆ มาว่าเป็นที่น่าเกลียดให้กับผู้ใหญ่บางคนของกรมจึงสามารถ
อยู่ได้นาน ช่วย... **ทันธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ** ช่วยตรวจสอบด้วย 555... ● **ปิดท้ายข่าว...
นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เดินเครื่องเต็มพิกัด** หนุ่มใหญ่ไฟแรงไม่สนเสี่ยงนกเสี่ยงกา ลุยปลูก
ป่าจับกุมผู้บุกรุกทำลายป่าควบคู่กันไป โดยสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเร่งประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน ให้ช่วยกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้และหาแนวแทน และจับกุมผู้บุกรุกป่าไม้สร้างที่พักรีสอร์ททุกจังหวัดจนคิดลดน้อยลง **จนไม่มี
เวลาว่างเป็นของตัวเอง ขอปรบมือดังๆ ให้ครับท่าน... แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ...กระพุ่ม...**

ประเสริฐ ตระสาน
Prasert.tarasan@yahoo.com

ชาวคนเมืองอยู่คู่ป่าในงานสีเขียวพรรณไม้ฯ

●“รักพฤกษา รุกษชาติ ที่ค้ำฟ้า รักป่า รักษา ร่องกุ่ม
บนสิงขร รุกก้อย สว่าง กลางอัมพร รักทั้ง รัตติกร
ในนาคล ...” บทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในชื่อ “รัก” ที่น้อยๆ ค่ายเยาวชน...
รักยังไพเราะ ร่วมกันขับร้อง สร้างความประทับใจให้
ทุกคนในงานแถลงข่าว “สีเขียวพรรณไม้ เทิดไถ้บรม
ราชินีนาถ” ครั้งที่ 10 ให้นักถึงสีเขียวของธรรมชาติ
ใกล้ตัว เตรียมพร้อมมาร่วมกิจกรรมชื่นชมพรรณไม้
กลางกรุง ที่จะเกิดขึ้นภายในสวสสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ ในเดือนสิงหาคมนี้



ตัวอย่างสีเขียวพรรณไม้

คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิสวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในฐานแม่บ้านใหญ่ เผยว่า
ตลอด 25 ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ปรับปรุงพัฒนาสวนแห่งนี้
ให้เป็นไปตามพระราชโอรสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ จนเป็นปอดใหญ่ของคนกรุงเทพฯ มี
เอกลักษณ์เป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ให้ประชาชนเข้ามาศึกษา
พรรณไม้ และสูดโอโซนให้เต็มที นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน
อีกมากมายที่ทำโครงการรับสนองพระราชดำริในเรื่องป่าไม้
รักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปีนี้จึงได้เชิญชวน 25 องค์กร
และหน่วยงานดังกล่าว มาร่วมกันจัดงานสีเขียวพรรณไม้ เทิดไถ้
บรมราชินีนาถ เพื่อเป็นพื้นที่แสดงผลความสำเร็จของโครงการ
ให้ประชาชนฯ รับทราบและเข้าใจในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงให้ความสำคัญขณะที่ทรงงานมาตลอด 70 ปี



ดร.ธีรภัทร ประเสริฐสิทธิ

ดร.ธีรภัทร ประเสริฐสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เผยว่าปีนี้ทางกระทรวงได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด
84 พรรษา มิ่งมหาราชินี ศรีเกษตร บนพื้นที่ 240 ตร.ม.
เพื่อให้ประชาชนน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ประกอบด้วยนิทรรศการ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ดิน น้ำ การพัฒนาอาชีพการ
เกษตรบนที่สูง และแสดง
ผลงานอนุรักษ์ศิลปาชีพ
หัตถกรรม



คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ

“ส่วนที่สองคือตลาด
การเกษตร ในสโลแกน
เกษตรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย
โดยนำสินค้าผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพว่าสะอาด ปลอดภัย
พิชมาจัดจำหน่าย เช่น ไก่ฮูป จาก จ.แม่ฮ่องสอน, ไข่แปด
จาก จ.ฉะเชิงเทรา, มะพร้าวถอดเปลือกจาก จ.ราชบุรีและ

ผักผลไม้ปลอดสารอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีให้บริการ
สัตวแพทย์พระราชทาน และจัดกิจกรรมได้ชีวิตโคกระบือ
นำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่ยากจนต่อไป”
ดร.ธีรภัทร เผยรูปแบบการจัดการงานของกระทรวงฯ เบื้องต้น
ด้าน **ประลอง ดำรงศ์ไทย** รองอธิบดีกรมป่าไม้ เผยว่า
ปีนี้จัดรูปแบบกิจกรรมให้คนในเมืองได้รู้จักป่าจริงๆ มากขึ้น
โดยมีการพาชมป่าจำลอง ศึกษาพรรณไม้ สัตว์ป่า ความ
กลมกลืนของสิ่งมีชีวิตที่เกิดตามธรรมชาติไม่จัดแต่งใดๆ
ซึ่งน่าดีใจที่หาได้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เรื่องราวนิทรรศการการฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
มีกิจกรรมแจกกล้าไม้มีค่า ถ่ายภาพกับทิวทัศน์สวยงามที่
จำลองมาจากเทือกเขากระทะคว่า จ.พังงา และชมสาธิต
การดูแลต้นไม้จากทีมงานหมอดินไม้ ที่พร้อมให้คำปรึกษา
อย่างละเอียด

ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การ
แสดงนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการเกษตร จาก
ม.เกษตรศาสตร์ การประกวดพรรณไม้ จัดแสดงสัตว์เลี้ยง
หายาก ชื่อ ชิม ชมผลิตภัณฑ์ในโครงการพระราชดำริ และ
กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เป็นต้น โดยงาน “สีเขียว
พรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นในวันที่
8-14 สิงหาคมนี้ ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขต
จตุจักร ประชาชนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ



● งานเทคโนโลยีเครื่องจักรการเกษตร
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย.2559 ณ ศูนย์การส่งออกสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี เป็นการแสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร และปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรและนักธุรกิจการเกษตร เลือกสรรเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการผลิต รวมทั้งเป็นช่องทางในการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรไทย และสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่อาเซียน

การยางฯ เครียด 2 เด้ง 5.ก.ส.ทวง 1.2 หมิ่น ล. ซีพี รอลุ้นผลศาลฎีกา

บอร์ด กยท. มีมติ 2 เด้ง ทั้ง 5.ก.ส.ทวงเงิน 1.2 หมิ่น ล.จาก โครงการสร้างความเข้มแข็งจ่ายไร่ละ 1.5 พัน ทั้งคนกรีด/เจ้าของสวน หลังรัฐ ปล่อยให้จ่ายเอง ฟากบักซีพีฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1.7 พันล้าน โครงการยางล้าน ไร่ แจงเสียหายจากโดนสั่งระงับส่งมอบ ยาง 16.14 ล้านตัน ส่งผลถึงภาพลักษณ์ ชนะแล้ว 2 ศาลลั่นศาลฎีกาตัดสิน ด้านแกนนำเกษตรกรจ่อยื่นหนังสือถึง “ประยุทธ์” 29 ก.ค.นี้ เปรอกระบายสต็อก ยาง 3.1 แสนตัน ร้องขอชดเชย

อ่านต่อหน้า >12

ข่าวต่อ

การยางฯ

นายสาย อินคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) และในฐานะคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน การรวบรวม 3 องค์การยาง (สถาบันวิจัยยาง (สวย.) องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง) เปิดเผยมกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ภายหลังจากการรวบรวม 3 องค์การ ล่าสุดทางกรมวิชาการเกษตรได้โอนทรัพย์สินมาบางส่วน พร้อมทั้งฟ่วงส่วนของหนี้สินด้วย คือเรื่องคดีโครงการยาง 1 ล้านไร่ ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 1,700 ล้านบาท

“เรื่องนี้ยอมรับว่าข้อก ทั้งที่ประชุมไปเลย และในที่ประชุมเห็นว่า กยท.ไม่สมควรรับหนี้ก้อนนี้ เนื่องจากทางกรมวิชาการเกษตร ไปทำสัญญามาก่อนหน้าที่จะตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรด้วยซ้ำไป ไม่ทราบเหตุการณ์ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น มีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งตรงนี้ทาง กยท.จะเร่งคืน

กลับไปให้กรมวิชาการเกษตรแก้ปัญหาตัวเอง ส่วนทรัพย์สินอะไรที่ควรจะคืนก็ไม่น่าคืนให้ ทั้งที่ไม่ใช่หน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาการค้ายางแล้ว แต่กลับไม่ทำให้สิ่งไหนไม่ดี กลับโยนให้ ทั้งที่เป็นหน่วยงานสังกัดเดียวกัน มีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเดียวกัน ไม่น่าจะทำกันแบบนี้เลย”

นอกจากนี้จากโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยเหลือเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ที่ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาทนั้น ล่าสุดทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทำหนังสือทวงหนี้มาถึง กยท.วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท โดยทางสำนักงบประมาณ ให้ กยท.นำงบประมาณมาตรา 49(3) จ่ายแทน ทั้งที่ก่อนหน้านี้และมติ ครม.อนุมัติว่าให้ใช้งบกลางจ่าย แต่ไม่ทราบเหตุผลว่าเหตุใดจึงกลับมาให้ กยท.จ่าย ซึ่งทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวนี้เร่งเสนอบอร์ด ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ที่เป็นประธานกรรมการ กยท. และจะเป็นประธานการประชุมในวันที่ 27 กรกฎาคม นี้ เพื่อหาทางออก และแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

ด้านนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะโฆษกและดูแลเรื่องยางพารา (มิสเตอร์ ยาง) กล่าวถึงกรณีของซีพี ที่ กยท.โดนฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคดีโครงการยาง 1 ล้านไร่ นั้น มองว่ากรมวิชาการเกษตร น่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ควรโอนเรื่องนี้มาให้ กยท. เพราะเป็นเรื่องในอดีต ส่วนเรื่องที่ 5.ก.ส.ทวงเงินในโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท นั้น จะขอตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก่อนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร แต่จะขอความชัดเจนจากที่ประชุมบอร์ด กยท.อีกครั้งหนึ่ง

เช่นเดียวกับนายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง คณะกรรมการ กยท. (บอร์ด) กล่าวว่า ทาง กยท.ไม่มีเงิน เพราะเงินที่มีตามมาตรา 49 (3) (เงินเซสส์) มีอยู่ประมาณ 3 พันล้านบาท ททยอยใช้หนี้ 10 ปีก็ไม่หมด

รัฐบาลควรใช้งบกลางตามมติครม.เดิม ไม่ควรนำเงินของเกษตรกรมาใช้ หากนำมาใช้จริงคงที่จะส่งเสริมและสนับสนุน ส่งเสริมแปรรูปยางพาราดีกว่า และหาก รัฐบาลจะให้ กยท.ควักกระเป๋าจ่ายจริง เชื่อว่าเกษตรกรทั่วประเทศคงลุกฮืออย่างแน่นอน

ขณะที่นายชุนศรี ทองย้อย ประธานผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องนานมาแล้ว ตั้งแต่สมัยโครงการขยายพื้นที่ปลูกยาง 1 ล้านไร่ ทางซีพีได้รับความเสียหายจากที่กรมวิชาการเกษตร สั่งระงับการมอบกล้ายางพาราให้เกษตรกร ซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหายทั้งกับบริษัทและเกษตรกรที่รอลุ้นกล้ายางอยู่จำนวน 16.14 ล้านต้น จะคิดค่าเสียหายทั้งต้นทุนค่ากล้ายาง รวมทั้งเรื่องฟ้องร้อง ทำให้ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย รวมแล้วมีหลายหมวด ประมาณค่าเสียหายทั้งสิ้นอยู่ที่หลักพันล้านบาท ซึ่งความคืบหน้า นั้นทางบริษัทได้ชนะคดีมาแล้วถึง 2 ศาล ระหว่างนี้รอเพียงคำตัดสินของศาลฎีกาว่าจะตัดสินอย่างไรคดีฟ้องร้องถึงจะสิ้นสุด ซึ่งยืนยันว่าฟ้องกรมวิชาการเกษตร ไม่ใช่ฟ้อง กยท.

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยท.) กล่าวว่า ในวันที่ 29 กรกฎาคม นี้ จะยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. เพื่อขอสั่งระงับการขยายยางในสต็อก 3.1 แสนตัน ปรับเปลี่ยนเสนอขายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม โดยตั้งงบประมาณปี 2561 รองรับ ซึ่งเชื่อว่าราคายางจะไม่ตกแน่นอน ส่วนสถาบันเกษตรกรที่นำยางไปขายให้กับเครือซีโนเคม จำนวน 2 แสนตันนั้น แต่ทางบริษัทผิดสัญญาไม่ยอมเปิด L/C ให้ กยท. จึงส่งผลกระทบต่อสถาบันเกษตรกร ทำให้ขาดทุนเพราะซื้อในราคาสูง รวมทั้งเสียค่าเช่าโกดังด้วย จึงขอให้รัฐบาลชดเชยการขาดทุนให้

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 - เสาร์ 30 กรกฎาคม 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 3178

หน้า: 1(ซ้าย), 12

Col.Inch: 53.33

Ad Value: 66,662.50

PRValue (x3): 199,987.50

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: การยางฯเตรียม2เตียงธ.ก.ส.ทวง1.2หมื่นล.ซีพีรื้อฐานผลศาลฎีกา

สถาบันเกษตรกรผ่าน กยท.

“ส่วนในเรื่องที่ทางซีพี เรียกค่าเสียหายในโครงการยาง 1 ล้านไร่ ผมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบโครงการดังกล่าวนี้เห็นว่า เป็นเรื่องอดีตที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 ที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปทำสัญญากับซีพี ไม่ใช่ กยท. ดังนั้นจะต้องแก้ปัญหาเอง อีกด้าน กยท. จะต้องไม่รับเรื่องหนี้สินต้องโยกกลับไปให้กรมวิชาการเกษตรที่จะต้องสะสางเอง”

90%รายได้ต่ำกว่าแสนแปด เร่งพัฒนา Smart Farmer

นายไอฟาร ทัตทิษ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายปฏิรูปภาคเกษตรไทย เน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการความรู้ด้านต่างๆ กับเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ของทุกอำเภอ เพื่อขยายผลทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน สามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงแก่



ครัวเรือนเกษตรกร และ เคลื่อนและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer พัฒนาให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ มอบหมาย

ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาองค์กรเกษตรกรเร่งจับ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ขณะนี้กรมฯ มีบทบาทในการดูแลกลุ่มธรรมชาติที่จัดตั้งขึ้น ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร ระยะเวลาจัดตั้งนาน 60 ปี ในปี 2559 มีกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งสิ้น 5,887 กลุ่ม สมาชิกยุวเกษตรกร 165,557 ราย และมีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 8,557 ราย ส่วน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระยะเวลาจัดตั้งนาน 40 ปี

ปีนี้มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 19,151 กลุ่ม สมาชิกแม่บ้านเกษตรกร 479,822 ราย สำหรับ กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ระยะเวลาจัดตั้ง 15 ปี มีกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 9,564 กลุ่ม สมาชิก 268,656 ราย

“การพัฒนา Smart Farmer และ Smart Group ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น.

Farmer มีเป้าหมายต้องการให้เกษตรกร ยกระดับมาตรฐานให้เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพ สามารถปรับเปลี่ยนตนเอง ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการผลิตผลทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้มีรายได้จากภาคเกษตรไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน นี้คือคุณสมบัติของ Smart Farmer ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด” นายไอฟาร กล่าว



จากการสำรวจในปี 2558 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกร 6.86 ล้านราย มีครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer 623,560 ราย หรือร้อยละ 9.08 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดที่เหลืออีก 6.24 ล้านราย (ร้อยละ 90.92) ไม่ผ่านคุณสมบัติ มีรายได้จากภาคเกษตรเฉลี่ยแค่ปีละ 159,900 บาท จึงต้องเร่งปรับทิศทางการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer และ Smart Group ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น.



จีนออกระเบียบใหม่คุมเข้มนำเข้ามันสำปะหลัง

เกษตรฯ เผย จีนออกระเบียบใหม่คุมเข้มนำเข้ามันสำปะหลังที่นำเข้า-ส่งออกเพื่อนำไปแปรรูปต่อ ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับเงื่อนไขคู่ค้า ชี้หากไม่ขึ้นทะเบียนโกดังอาจขาดส่งออกไม่ได้

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันของจีน (AQSIQ) ได้ประกาศใช้กฎระเบียบฉบับใหม่ว่าด้วย “มาตรการการตรวจสอบและกักกันการนำเข้าและส่งออกธัญพืช” เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าธัญพืชที่นำเข้า ส่งออก และนำผ่านแดน สำหรับการนำไปใช้ในกระบวนการแปรรูปต่อเพื่อนำเข้า โดยครอบคลุมเมล็ดธัญพืช พืชตระกูลถั่ว พืชน้ำมันและพืชหัว รวมถึงผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

กฎระเบียบใหม่ดังกล่าว กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรรวบรวมและจัดส่งรายชื่อโกดังเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้ AQSIQ พิจารณาขึ้นทะเบียน โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ AQSIQ หากโกดังใดไม่มีรายชื่อจะไม่สามารถส่งออกไปยังจีนได้ ถ้ามีความจำเป็นจีนอาจจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาตรวจประเมินสถานประกอบการและระบบการตรวจรับรองของประเทศผู้ส่งออก และยังกำหนดให้ผู้ประกอบการส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับจีน เช่น การห้ามมีแมลงศัตรูพืชกักกัน รวมทั้งจัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับด้านความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าที่ส่งออกไปจีน “ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช อยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโกดังเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในขอบเขตที่อยู่ภายใต้ระเบียบใหม่นี้ เพื่อส่งให้จีนขึ้นทะเบียนต่อไป

เบื้องต้นไทยได้ขอหารือจีน เพื่อผ่อนปรนระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันกำหนด แต่ได้เร่งรัดดำเนินการเป็นการด่วน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการส่งออก ผู้ประกอบการโกดังเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่จะส่งออกไปจีน ควรรีบมาแจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร” เลขาธิการ มกอช.กล่าว

กฎระเบียบฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศที่ส่งออกสินค้ามายังจีน โดยครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแปรรูปต่อเท่านั้น เช่น มันเส้น ซึ่งนำมาใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น สลัด หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น สีสียานอล เป็นต้น ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสำเร็จรูปที่ใช้เพื่อการบริโภคได้เลย เช่น แป้งมัน รวมถึงกากมันสำปะหลังซึ่งใช้ทำอาหารสัตว์ เลขาธิการ มกอช. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จีนได้

ทยอยออกระเบียบภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ของจีน โดยกำหนดขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานเป็นรายการสินค้า ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ดำเนินการกับสินค้าเกษตรและอาหารรายการอื่นๆ เช่น ข้าว เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรายสำคัญของโลก โดยส่งออกในรูปแบบมันเส้น แป้งมัน มันสำปะหลังอัดเม็ด สำหรับมันเส้นที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังจีน ซึ่งปี 2558 ไทยมีปริมาณการส่งออกไปจีนสูงกว่า 7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 50,000 ล้านบาท ขณะที่จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากไทย เวียดนาม กัมพูชา เพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ อาหารมนุษย์เพื่อบริโภคหรือเอาไปแปรรูปต่อในอุตสาหกรรม ทั้งเพื่อเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร.